

รายงานการพัฒนาด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ  
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560

ชื่อ - นามสกุล	ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ ที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	จัดโดย	สถานที่จัด	สรุปข้อคิดเห็น และประโยชน์ ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับ	หัวข้อที่นำไปใช้ในการ การเรียนการสอน
ดร.จารีศรี กุลศิริปัญญา อ.ณัฐฉวี อ็อกชู อ.อัมพร สัจจวีรวรรณ	อบรมผู้ประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร	16-17 สค.2560	มหาวิทยาลัยสยาม	ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสยาม	ทราบบทบาทของผู้ตรวจ ประเมินภายในระดับหลักสูตร	สามารถนำมาเป็นแนวทางใน การตอบประเมินทั้งระดับ หลักสูตรและระดับคณะ
อ.ณัฐชนน พุยนวล อ.นวรรตน์ พระเทพ	เทคโนโลยีสารสนเทศเสริมพลัง การศึกษาวิชาชีพสุขภาพ	6 -8 พย.2560	มูลนิธิพัฒนาการ ศึกษาบุคลากร สุขภาพแห่งชาติ (สสช.)	สำนักงาน สป.สช.	เข้าใจหลักการนำเทคโนโลยีมาใช้ ในการทำงานด้านวิชาชีพสุขภาพ	นำมาถ่ายทอดให้นิสิตทราบถึง วิธีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ให้บริการประชาชน
อ.มยุรี เขาวนปรีชา อ.ณัฐฉวี อ็อกชู	รวมพลังสร้างสังคมแม่ให้ยั่งยืน	8-10 พย.2560	มูลนิธิศูนย์นมแม่ แห่งประเทศไทย	สำนักงานมูลนิธิฯ	ทราบวิธีการสร้างพลังสังคม เกี่ยวกับการให้นมแม่ที่มีประสิทธิภาพ	นำมาใช้ในการเรียนการสอน กับนิสิต
อาจารย์และเจ้าหน้าที่รวม 30 คน	โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียน การสอนตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิระดับ อุดมศึกษา	27 พย.-3 ธค.2560	คณะพยาบาล- ศาสตร์	ห้องประชุม คณะพยาบาล ศาสตร์ กาญจนบุรี	-พัฒนาคุณภาพการบริการด้าน การศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐาน สากลเพื่อรับรอง AEC (4.0) -พัฒนาบุคลากรให้มี ความสามารถจัดการเรียน การสอนอย่างประ	เพื่อนำมาพัฒนาการเรียนการ สอน ให้ทันสมัย

					ประสิทธิภาพ	
รศ.เรณู อัจจาสาลี รศ.พัชรี ต้นศิริ	Smart Ageing in Smart 4.0 Society (สูงวัย สง่างามในสังคม 4.0)	8-10 มค.2561	สมาคมศิษย์เก่า ศิริราช	คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	ทราบวิธีการดูแลสุขภาพให้ดู แข็งแรงอยู่เสมอ	นำมาบูรณาการกับการเรียน/ การสอน

**รายงานการพัฒนาด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ (ต่อ)**  
**หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2560**

ชื่อ - นามสกุล	ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ ที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	จัดโดย	สถานที่จัด	สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รับ	หัวข้อที่นำไปใช้ใน การเรียนการสอน
รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ รศ.เรณู อัจจาสาลี	สภาการพยาบาลสัญจรและ เครือข่ายผู้แทนสภาการพยาบาล ประจำจังหวัดประจำปี 2560	15-16 มค. 2561	สภาการพยาบาล	ห้องประชุม รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี	ทราบการกำหนดอัตรากำลัง พยาบาลในอนาคตที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาสังคม และเศรษฐกิจแห่งชาติ	นำมาถ่ายทอดให้คณาจารย์ ทราบถึงแนวความคิดกรอบ อัตรากำลังพยาบาลใน ระดับประเทศ
ผศ.อัญชลี นวลคล้าย อ.จันทร์รัตน์ ไตรย์ปักษ์ รศ.ลาวัณย์ ผลสมภพ	เรื่อง "นวัตกรรมและระบบบริการ พยาบาลใหม่ในยุคดิจิทัล"	12-13 กพ.2561	สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลศิริราช	คณะพยาบาลศาสตร์ ศิริราชพยาบาล	ทราบรูปแบบการบริการใน ยุคปัจจุบันที่ใช้ระบบดิจิทัล ในการให้บริการ	นำมาถ่ายทอดให้นิสิตทราบ ถึงการใช้ระบบดิจิทัลในการ เรียน/การสอน

ข้อมูล ณ วันที่ 6 มีนาคม 2561



(รศ.ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์)

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กาญจนบุรี

รายงานการพัฒนาด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ (ต่อ)  
 หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559

ชื่อ - นามสกุล	ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ ที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	จัดโดย	สถานที่จัด	สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รับ	หัวข้อที่นำไปใช้ใน การเรียนการสอน
ดร.สุทธิรัตน์ พิมพ์พงศ์ รศ.เรณู อางสาลี ผศ.อัญชลี นวลคล้าย	Comprehensive and Continuing Care for Cardiovascular & Nursing Practice	11-13/11 /59	สมาคมโรคหัวใจและ ทรวงอกแห่งประเทศไทย	โรงพยาบาลโรคทรวงอก กรุงเทพฯ	ทราบระบบบริการพยาบาล โรคหัวใจและทรวงอกยุคใหม่	นำมาพัฒนาการเรียนการ สอนนิสิตให้มีความรู้ในการ ดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและทรวง อกยุคใหม่
รศ.สุมณฑา สิทธิพงศ์สกุล อ.มยุรี เขาวนปรีชา	การจัดการเรียนการสอนแนวใหม่ สไตส์ศตวรรษที่ 21	26-27/4/60	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพฯ	วิทยาลัยพยาบาล บรมราชชนนี กรุงเทพฯ	เรียนรู้แบบพลิกกลับ โดย ต้องให้ผู้เรียนเกิดทักษะใน ศตวรรษที่ 21 ดังนี้ ทักษะ พื้นฐาน (Core Skills), ทักษะการเรียนรู้และพัฒนา ตน (Personal Learning & Development Skills) , ทักษะพลเมืองและความ รับผิดชอบต่อสังคมโลก (Citizenship Skills), ทักษะ การทำงาน (Employability Skills)	นำมาปรับการเรียนการสอน ที่สอดคล้องกับกระบวนการ จัดการเรียนรู้แนวใหม่สไตส์ ศตวรรษที่ 21 นั้น ต้องพัฒนา ผู้เรียนให้เกิดทักษะได้ โดยใช้ ชื่อวิชาว่า การค้นคว้าอิสระ หรือ Independent Study หรือเป็นที่รู้จักกันว่าวิชา IS ซึ่งเป็นหลักสูตรรายวิชาที่มี สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษา สร้างขึ้นให้ผู้เรียนได้เลือก เรียนวิชาตามความถนัด ตาม ความสนใจ ตามความ ต้องการและความแตกต่าง

						ระหว่างบุคคล
--	--	--	--	--	--	--------------

**รายงานการพัฒนาด้านวิชาการหรือด้านวิชาชีพการเรียนการสอนของอาจารย์ประจำ (ต่อ)**  
**หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2559**

ชื่อ - นามสกุล	ชื่อโครงการ หรือหัวข้อ ที่รับการพัฒนา	วัน/เดือน/ปี	จัดโดย	สถานที่จัด	สรุปข้อคิดเห็น และ ประโยชน์ที่ผู้เข้าร่วม กิจกรรมได้รับ	หัวข้อที่นำไปใช้ในการเรียนการสอน
อาจารย์อัมพร สัจจวีรวรรณ	Pediatric nursing update 2017	5-7/6/60	สมาคมพยาบาล กุมารเวชศาสตร์	สมาคมพยาบาล กุมารเวชศาสตร์	ได้เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กในยุค 2017	นำมาปรับใช้ในการเรียนการสอนและนิเทศการปฏิบัติงานของนิสิตให้ทันวิทยาการการให้การพยาบาลเด็กในยุค 2017
อ.ดร.จารีศรี กุลศิริปัญญา อ.ดร.ณัฐธยาน์ ภิรมย์สิทธิ์ อ.สมพร ลอยความสุข	หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์	20/4/2560	สำนักวิชาการ. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล กรุงเทพฯ	มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วัชรพล กรุงเทพฯ	ทราบเกณฑ์การทำวิจัยในมนุษย์ มรรยาทในการวิจัย ขอบเขตของการวิจัยในมนุษย์ ระยะเวลาการใช้สิทธิในการศึกษาวิจัยหลังการอบรม ทราบข้อกำหนดในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ที่ไม่ผิดกฎหมาย	นำมาสื่อสารให้สมาชิกในทีมทราบ และสื่อให้นิสิตทราบ เพื่อให้มีความรู้ในการทำวิจัยในมนุษย์ที่ถูกต้อง และถูกกฎหมาย

อ.สมพร ลอยความสุข	ประชุมวิชาการประจำปี 2560 ของสมาคมห้องผ่าตัด แห่งประเทศไทย perative Nursing Care Conference 11 <sup>th</sup> 2017 เรื่อง "Revolution to Perioperative Nurse 4.0"	15-16/7/2560	สมาคมห้องผ่าตัด แห่งประเทศไทย	ศูนย์นิทรรศการและการ ประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ	ทราบเทคโนโลยีและ ศัลยกรรมชนิดต่างๆ ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 ที่ไม่ จำเป็นต้องเปิดผ่าตัดแผลที่ กว้างและต้องใช้เวลาฟื้นฟู ร่างกายหลังผ่าตัดนาน และ เน้นการสร้างนวัตกรรมและ การศึกษาวิจัย	นำมาสื่อสารให้นิสิตเตรียมตัว ที่จะเป็นพยาบาลในยุคไทย แลนด์ 4.0 ที่เน้นการสร้าง นวัตกรรมและการวิจัย
-------------------	--	--------------	----------------------------------	---	---	---